



นวลศรี พร้อมใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ.2557

แบรนด์ “ใยกล้วยทรายทอง” (HEMP PRODUCT) ประเภทผ้าใยกล้วย

ที่อยู่ : 46/1 ม.3 บ.ห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์ติดต่อ : 081 289 4744

• จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำงาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณนวลศรีเป็นประธานกลุ่ม ริเริ่มรวมสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากเชือกฝ้าย ด้วยวิธีการถักทอด้วยมือให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า และเสื้อผ้า เป็นต้น เพื่อนำไปจัดจำหน่ายตามเทศกาลงานที่ภาครัฐจัดขึ้น จนกระทั่งมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยกล้วย ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักในชุมชน ด้วยความอยากรู้จึงทำให้คุณนวลศรีเริ่มศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “เส้นใยกล้วย” จึงพบว่ากลุ่มชนเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย นิยมนำเส้นใยกล้วยมาถักทอเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ จึงได้ขอความรู้จากช่างฝีมือชาวเผ่าม้งเหล่านั้น และเริ่มทดลองทำด้วยตนเองโดยการนำทักษะการถักเชือกฝ้ายที่มีอยู่เป็นทุนเดิม นำมาผสมผสานเข้ากับเทคนิคการถักเส้นใยกล้วย ผักผ่อนฝีมือ จนเกิดความชำนาญมากพอ จึงสร้างสรรค์ผลงานเสื้อผ้าจากเส้นใยกล้วยออกสู่ตลาดและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จึงปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรห้วยทราย กระทั่งได้ข้อสรุปว่าจะหันมาใช้เส้นใยกล้วยทดแทนเชือกฝ้าย และทำเรื่องขออนุญาตกับทางการในการปลูกต้นกล้วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย

• เอกลักษณะ และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

จุดเด่นของเส้นใยกล้วย คือ เป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติที่เหนียว ทนทานกว่าเส้นใยฝ้าย ดูดซับความชื้นได้ดี ติกว่าไนลอนและออปอนยิ่งกว่าลินิน สามารถดูดกลิ่น ดูดความร้อน และสารพิษจากร่างกายได้ ยิ่งซักยิ่งนุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัยนับร้อยรายการ เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมอนสุขภาพ รองเท้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะถูกถักทอด้วยมือ ที่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นของช่างฝีมือ เพื่อให้ชิ้นงานออกมาอย่างประณีตและสวยงามมากที่สุด

แบรนด์ “ใยัญชงทรายทอง” (HEMP PRODUCT)

แนวคิดในการพัฒนา : เพิ่มคุณค่าให้กับผ้าทอใย
ัญชงพื้นบ้าน ปรับรูปลักษณะเครื่องแต่งกาย
แบบเดิมสู่ความเป็นสากลที่ครอบคลุมทุกความ
ต้องการของเครื่องแต่งกาย สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
และแสดงตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจน

“ผ้าทอใยัญชงสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เพียงปรับเปลี่ยนรูปลักษณะจาก
เสื้อผ้าธรรมดาให้ดูมีสไตล์ที่ทันสมัยมากขึ้น
ประกอบกับผลิตภัณฑ์หมวก รองเท้า กระเป๋า
ผ้าพันคอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี”



